

Học sinh lớp 4A1 sôi nổi tham gia thi nhảy bao bố

Chiều thứ sáu ngày 29/12, tại Trường Tiểu học Giang Biên, học sinh khối 4 đã cùng nhau tham gia thi nhảy bao bố. Đây là một trong số rất nhiều trò chơi dân gian đã và đang diễn ra vào các chiều thứ sáu hàng tuần tại sân của ngôi trường tiểu học này.

Nhảy bao bố là một trò chơi dân gian rất được ưa chuộng trong các hoạt động tập thể tại trường. Trò chơi này giúp rèn luyện thể lực, sức bật, sự khéo léo trong việc giữ thăng bằng, tạo không khí vui vẻ, đoàn kết khi tham gia. Bên cạnh đó, trò chơi còn làm tăng tính đoàn kết giữa các lớp, mang đến cho các em những kỷ niệm tuổi thơ vui vẻ. Vì là trò chơi đồng đội nên nhảy bao bố còn rèn luyện khả năng phối hợp nhóm. Để trò chơi diễn ra vui vẻ, an toàn và đạt được mục đích, ban tổ chức đã hướng dẫn học sinh các lớp trước về cách chơi, thể lệ trò chơi, cũng để tránh gặp phải tai nạn trong khi tham gia.

Trước khi chơi, mỗi đội là một lớp được phát một bao bố phù hợp và xếp thành một hàng dọc trước ô hàng của đội mình, các đội tham gia trò chơi đứng đúng vạch quy định. Khi trọng tài thổi tiếng còi thứ nhất, báo hiệu cuộc chơi bắt đầu, những bạn đứng đầu ở các đội bước vào trong bao bố, hai tay giữ chặt miệng bao và bắt đầu nhảy. Dưới sự cổ vũ hết sức nhiệt tình của cổ động viên, các đội chơi đã nhanh chân nhảy từng bước một đến vạch phía trước rồi quay trở lại vạch xuất phát đưa bao cho bạn tiếp theo. Cứ như vậy lần lượt đến người cuối cùng. Việc khó nhất khi nhảy bao bố là các em phải giữ thăng bằng vì rất dễ bị vấp ngã khi cố sức nhảy nhanh để vượt qua đối thủ. Đội nào về trước, bị trừ ít điểm phạm quy thì thắng cuộc.

Thông qua trò chơi, các thầy cô mong muốn toàn thể các em đội viên, thiếu nhi ra sức học tập, rèn luyện; trau dồi đạo đức, nhân cách, lối sống; xây dựng tình bạn đẹp, trong sáng, biết đoàn kết, thương yêu và giúp nhau cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động tập thể, góp phần xây dựng môi trường học đường và cộng đồng xã hội ngày càng tốt đẹp; phấn đấu để sớm trở thành con ngoan, trò giỏi.







